



บทบรรณาธิการ

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 1905-7121 และ EISSN 2539-5521 ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มีเนื้อหาที่เน้นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สังคมศาสตร์ การศึกษากฎหมาย การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเผยแพร่บทความของวารสารฯ ให้เป็นที่รู้จักและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ทางกองบรรณาธิการจึงมีมติให้จัดทำบทความเป็นสองภาษา โดยแปลบทความภาษาไทยทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กัน (Bilingual: Thai to English) ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้นิพนธ์บทความภาษาไทย ดำเนินการแปลบทความของตนเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายพิสูจน์อักษรจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำหรับเนื้อหาในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัย 15 บทความ แบ่งเป็นภาษาไทย-อังกฤษ 11 บทความ และภาษาอังกฤษ 4 บทความ บทความทั้งหมดได้ผ่านการกระบวนกรวิเคราะห์ วิจัย และกลั่นกรองจากบริบททางสังคมอันหลากหลาย อาทิเช่น การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการท่องเที่ยวของชุมชน การขับเคลื่อนทางการศึกษาในประเทศและกลุ่มอาเซียน การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น

วารสารฯ นี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 1 (ผลการรับรอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2562) และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านวิชาการนี้ มาจากการสนับสนุนและร่วมมือจากผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของตนอย่างลึกซึ้งผ่านบทความต่างๆ มาโดยตลอด

บทความทั้งหมดของวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.journal.nu.ac.th> ภายใต้ระบบ ThaiJO ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยเปิดรับบทความภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาอังกฤษเพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ด้วยระบบ Online Submission เท่านั้น ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ <http://www.journal.nu.ac.th> พร้อมลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย Username และ Password ตามขั้นตอนการส่งบทความ หากมีปัญหาในกระบวนการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5596-8844 หรือ E-Mail: nujournal.s@gmail.com หรือ jcdr-hs@nu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มณีสว่าง
บรรณาธิการ